



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

ตามที่ได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครพนักงานจ้างได้เสร็จสิ้นลงแล้ว และได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๔ และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง รวมทั้งเงื่อนไขในการรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เท่าที่ผู้สมัครได้แจ้งไว้ในใบสมัครแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตามตำแหน่งดังต่อไปนี้

พนักงานจ้างตามภารกิจ

(๑) ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ประเภทผู้มีทักษะ)

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - นามสกุล
๑	๐๑	นายวิจิต น้อยปราณี

ทั้งนี้การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการรับสมัครและการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรข้างต้นตั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก ได้ตรวจและประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่นรับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปของพนักงานจ้างตามภารกิจ และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร หากภายหลังพบปรากฏว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อส่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และประเมินสมรรถนะ และไม่มีสิทธิให้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใดๆ

สำหรับผู้ที่ได้สมัครภายในเวลาที่รับสมัครไว้แล้ว แต่ไม่มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะตามประกาศนี้ ถ้ายืนยันว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ หรือเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปของพนักงานจ้างตามภารกิจ และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร โปรดนำหลักฐานไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก ภายในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการ หากปรากฏว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรประเมินสมรรถนะ องค์การบริหารส่วนตำบลไรโคกจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมต่อไป ถ้าไม่ดำเนินการภายในกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว จะไม่มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรในครั้งนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสมิง คงประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก